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Til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis.

Ekki hefur verið fjallað um sölu á hlutabréfum í Búnaðai*banka og Landsbanka 
innan Neytendasamtakanna. Neytendasamtökin telja þó mikilvægt að ti*yggt 
verði við söluna að ekki verði um eignartengsl að ræða í þessum tveimur 
bönkum. Þetta er ekki síst til að tryggja sem mesta samkeppni á þessum 
fákeppni smarkaði.

Ég tel ekki ástæðu til að mæta á fund nefndarinnar þar sem ég hef ekki 
fleiri sjónarmið í þessu máli. Ef nefndin telur nauðsynlegt, mun ég að 
sjálfsögðu mæta.
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